

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 ปี				
ข้อตัวชี้วัด 3.8 : ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส ในพื้นที่ที่ได้รับการตอบสนอง				
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : - ผอ.สำนักตรวจราชการ ฯ			ผู้จัดเก็บ	
- ผอ.ส่วนติดตามผลการบริหาร ราชการ			2.	
- น.ส.ปรียานุช เจริญผล			4.	
โทรศัพท์ : 0-2221-1126			โทรศัพท์ : 0-22	
คำอธิบาย : พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติจ รับการตอบสนอง หมายถึง จำนวนข้อสั่งการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ส่วนราชการในสังกัด การตอบสนอง เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ. ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณารายงานผลการตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการต่างๆ จำนวน 18 เขตตรวจราชการ และเห็นชอบให้แจ้งข้อสังเกตและขี มหาดไทย จากรายงานผลการตรวจราชการให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัด พิจารณาดำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 931 ข้อ ซึ่งส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัด ได้ด การดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ จำนวน 931 ข้อ				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 80เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 85เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 90เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 95เท่ากับ			
●	จำนวนข้อเสนอแนะที่ได้รับการตอบสนองร้อยละ 100เท่ากับ			
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนิน งาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของจำนวนข้อเสนอ แนะจากการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วน ราชการในพื้นที่ที่ได้รับการ ตอบสนอง	2.35	100	5	0.12
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :				

1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจติดตามและรายงานผลการตรวจราชการ พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัด พิจารณาดำเนินการหรือถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ต่อการกิจการรัฐ

2. ส่วนราชการ หน่วยงาน และจังหวัด ได้ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งราชการกระทรวงมหาดไทย จากรายงานผลการตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจครอบคลุมงานทุกภาคส่วนที่มีกลไกขับเคลื่อนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ประกอบกับผู้ตรวจราชการในการเร่งรัดติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดมาเป็นระบบด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ยึดและบทบาทของผู้ตรวจราชการกระทรวง มหาดไทยเป็นอย่างดียิ่ง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. จังหวัด โดยเฉพาะสำนักงานจังหวัด มีภารกิจต้องรับผิดชอบงานราชการตามอำนาจหน้าที่ งานกรณีพิเศษเฉพาะเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนจำกัด ส่งผลภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรซึ่งทำหน้าที่หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจราชการของสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

หลักฐานอ้างอิง : 1. หนังสือแจ้งจังหวัด เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดและกระทรวงมหาดไทย

2. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการตรวจราชการของจังหวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เดือน
วันราชการ
ข้อมูล : 1. นายรณชัย อังกูร นางชลีย์รัตน์ ทริพย์ประชา 3. นายสานิตย์ สุจันทร์ . ผช.ผต.มท. 221-1126
านของส่วนราชการ ในพื้นที่ที่ได้ ัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติและได้รับ ศ. 2551
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง มหาดไทย เสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใน เนินการตามข้อสั่งการและรายงานผล
J 1 คะแนน
J 2 คะแนน
J 3 คะแนน
J 4 คะแนน
ับ 5 คะแนน

รวมทั้งปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อสังเกต
จ เพื่อทราบและพิจารณาถึงการให้
การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่า

สังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ตไทยทราบ

มิติ ในพื้นที่จังหวัด 75 จังหวัด จึงเป็น
การกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลัก
ยะเวลานาน ทำให้การดำเนินการเป็น
งได้ให้ความสำคัญกับการตรวจราชการ

ที่กำหนดไว้ในระเบียบ กฎหมาย และ
ต่อกระบวนการการดำเนินงานใน

านจังหวัดหรือส่วนราชการ หน่วยงาน
ง

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

ธการกระทรวง มหาดไทย จากรายงาน